

ประจำวันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2558

ซีตลาดข้าวปี 58 แข่งเดือดจี้รัฐดูแลค่าบาท

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ปี 2557 ไทยส่งออกข้าว 10.96 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 65.9% สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ เป็นผู้นำส่งออก โดยคิดเป็นมูลค่า 5,430 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 23% หรือ 1.74 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.6% ส่วนปี 2558 คาดว่าจะส่งออก 10 ล้านตัน มูลค่า 4,950 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.61 แสนล้านบาท โดยส่วนใหญ่ยังเป็นการส่งออกข้าวขาวประมาณ 5 ล้านตัน ข้าวหอมมะลิ 2 ล้านตัน

สาเหตุที่คาดการณ์ว่าการส่งออกลดลง เป็นเพราะแนวโน้มเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจากผลกระทบมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในหลายประเทศ เช่น สหภาพยุโรป ทำให้ราคาข้าวของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นทันที หากประเมินจากเงินบาทที่อ่อนค่าสูงสุดที่ 33 บาทต่อดอลลาร์กับเงินบาทที่แข็งค่าที่สุดที่ 32.80 บาทต่อดอลลาร์ จะทำให้ราคาข้าวหอมมะลิไทยมีราคาเพิ่มขึ้นทันทีประมาณ 25 ดอลลาร์ จากราคาเฉลี่ยที่ตันละ 900 ดอลลาร์ ขณะที่คู่แข่งที่สำคัญคือเวียดนาม ลดค่าเงินลง 2 ครั้ง รวม 2% ทำให้ราคาข้าวลดลงเฉลี่ยตันละ 7-8 ดอลลาร์ ซึ่งรัฐบาลควรเร่งเข้ามาดูแลไม่ให้ค่าเงินผันผวนและแข็งค่ากว่าประเทศคู่แข่ง

สมาคมยังประเมินว่าปีนี้ราคาข้าวไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ คือ มีแนวโน้มสูงกว่าคู่แข่ง โดยข้าวขาว 100% ราคาเฉลี่ยปัจจุบันตันละ 415-425 ดอลลาร์ ส่วนข้าวเวียดนาม 360-370 ดอลลาร์ และมีแนวโน้มว่าเวียดนามจะลดราคาอีก เพราะผลผลิต มี.ค.ที่จะออกสู่ตลาดมีปริมาณมาก และเวียดนามก็ประเมินว่าราคาข้าวไทยไม่น่าจะปรับตัวสูงขึ้นอีกเพราะไทยมีสต็อกข้าว 18 ล้านตันที่พร้อมจำหน่าย ทำให้แนวโน้มจากนี้จะมีความพยายามแข่งขันด้านราคามากขึ้น

"ถ้าข้าวไทยเฉลี่ยตันละ 400-420 ดอลลาร์ หรือคำนวณเป็นข้าวเปลือก ที่ตันละ 8,000 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมแข่งขันได้ และชาวนาอยู่ได้ ต้องมาหาช่องทางอย่าให้เงินบาทแข็งค่าเกินไป เพื่อไม่ทำให้ราคาขายสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น"

ปัจจัยเหล่านี้สมาคมฯจึงมองว่าปีนี้ น่าจะส่งออกได้ 10 ล้านตันไม่ถึง 11.3 ล้านตัน อย่างที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ หรือ USDA คาดการณ์ไว้ เพราะ USDA น่าจะประเมินการส่งออกข้าวของไทยจากปริมาณสต็อกที่มีอยู่

ส่วนเป้าหมายที่รัฐบาลจะระบายข้าวปีนี้ 10 ล้านตัน มองว่ามีความเป็นไปได้ 6-7 ล้านตัน หากระบายข้าวเสื่อม 2-3 ล้านตันให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เอทานอลหรือทำเหล้า ข้าวดีอีก 2-3 ล้านตัน รัฐก็จะระบายผ่านช่องทางปกติทั้งจีทูจีและประมูล 2-3 ล้านตัน เมื่อรวมกับการค้าปกติของเอกชนก็จะไม่เกิน 10 ล้านตัน

ร.ต.ท.เจริญ กล่าวว่า ด้านผลผลิตข้าวในประเทศ ที่ปีนี้ประเมินว่า ข้าวนาปรังจะลดลงประมาณ 30% จากปัญหาภัยแล้ง นโยบายลดพื้นที่ปลูกและราคาไม่จูงใจ จะทำให้มีผลผลิตเพียง 2 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งจะส่งผลให้ข้าวในสต็อกรัฐมีช่องทางระบายและแนวโน้มราคายังมีเสถียรภาพ สำหรับตลาดข้าวที่สำคัญของไทย ได้แก่ แอฟริกาที่มีส่วนแบ่งตลาด 63% และมีการส่งออกเพิ่มขึ้น 20% ตลาดเอเชีย ส่วนแบ่งตลาด 22% ส่งออกเพิ่มขึ้น 29% ตลาดสำคัญ คือ จีนปีนี้มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น 10.3% ปริมาณรวม 4.3 ล้านตัน ส่วนฟิลิปปินส์ ปริมาณ 1.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 30%

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เป้าส่งออกข้าวปีนี้ที่กำหนด 10 ล้านตัน เพราะไทยจะสูญเสียตลาดข้าวให้กับประเทศคู่แข่งในส่วนของข้าวขาวและข้าวหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันราคาข้าวประเทศคู่แข่งต่ำกว่าไทยมาก แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายระบายข้าวสต็อกในปี 10 ล้านตัน แต่เชื่อว่าจะสามารถระบายได้จริงไม่เกิน 3 ล้านตัน ซึ่งไม่รวมการขายแบบจีทูจี เพราะหากระบายมากจะกระทบกับราคาภายในประเทศ ล่าสุดการส่งออกข้าวเดือนม.ค.ทำได้ 7-7.5 แสนตัน

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ช่วงปลายปี 2557 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดการณ์ว่าปี 2558 ไทยจะส่งออกข้าวไทย 11 ล้านตัน ส่วนกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้า 10-11 ล้านตัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

100 เอกชนแห่งสต็อกข้าวรัฐ ตัดสยามอินดิกากำพันวงประมูล

กรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดซองประมูลจำหน่ายข้าวสารในสต็อกรัฐ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นเสนอซื้อจำนวนมากรวม 100 ราย จากปริมาณที่เปิดระบาย 9.9 แสนตัน ในรูปแบบซื้อ-ขายยกโกดัง

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การเปิดซองเสนอราคาซื้อข้าวสารขาว 5% และข้าวสารหอมมะลิในสต็อกรัฐบาลแบบยกคลัง ปริมาณรวม 999,763.61 ตัน จากทั้งหมด 168 คลัง มูลค่ารวม 11,680 ล้านบาท นั้น มีผู้สนใจยื่นซองเสนอซื้อรวม 100 ราย ทั้งโรงสี และผู้ส่งออก แต่ผ่านคุณสมบัติ 96 ราย ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์

“ตลาดมีความต้องการข้าวอยู่มาก เพราะขณะนี้ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ของไทยยังไม่ออก โดยในจำนวนผู้ที่ผ่านคุณสมบัตินั้น บางรายมีการยื่นซองเสนอซื้อสูงสุดถึง 60 ซอง โดยเราได้กำหนดเสนอซื้อของละ 1 คลัง”

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการระบายข้าว จะใช้เวลาพิจารณาให้เร็วที่สุด หรือไม่เกิน 20 วัน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณานุมัติขายต่อไป คาดว่า การขายครั้งนี้ น่าจะได้ราคาดีพอสมควร เพราะความต้องการของตลาดมีมาก อีกทั้งยังได้กำหนดในเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) ว่าหากเสนอราคาต่ำกว่าราคาขั้นต่ำ (ฟลอร์ แวลู) ที่ประกาศในทีโออาร์ จะไม่พิจารณาของนั้นๆทันที

“ครั้งนี้ แม้บริษัท สยามอินดิกา ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวรัฐ แต่ถูกตัดสิทธิ์ เพราะถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดกรณีขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ไปก่อนหน้านี้แม้ในขั้นแรกจะผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นและมีเอกสารครบถ้วนก็ตาม และเราก็ได้หารือป.ป.ช.ไปแล้วว่าไม่มีสิทธิ์ซื้อข้าวจากรัฐได้อีกจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น แต่ยังสามารถทำธุรกิจค้าข้าวได้ตามปกติ ส่วนบุคคลอีก 15 ราย ที่ถูกป.ป.ช. ชี้มูลความผิดกรณีเดียวกัน หากเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือเป็นกรรมการคนสำคัญของบริษัทค้าข้าว ก็จะถูกตัดสิทธิ์เช่นกัน” นางดวงพร กล่าว

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการระบายข้าว จะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่าทั้ง 15 รายยังเป็นกรรมการคนสำคัญ หรือเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้าวอื่นๆ หรือมีการถือหุ้นไขว้กันไปในบริษัทอื่นๆ อีกหรือไม่ หากเป็นกรรมการสำคัญในบริษัทอื่นๆ อีก บริษัทนั้นๆ จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลข้าวรัฐเช่นกัน โดยจะตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 20 วัน ตามทีโออาร์ที่กำหนดให้ผู้ยื่นซองยื่นราคาที่เสนอซื้อ 20 วัน

สำหรับการประมูลข้าวรัฐครั้งต่อไปนั้น จะพยายามให้เกิดขึ้นภายในเดือนก.พ.นี้ โดยในปีนี้ ตั้งเป้าหมายระบายข้าวรัฐให้ได้ 10 ล้านตัน ซึ่งจะมีทั้งข้าวคุณภาพ และข้าวเสีย ข้าวเสื่อม ที่ใช้เฉพาะในอุตสาหกรรมเท่านั้น และยังคงติดคิอยู่ราว 3-4 ล้านตัน คาดว่า จะประมูลข้าวเสีย

ข้าวเสื่อมได้ตั้งแต่เดือนส.ค.นี้เป็นต้นไปหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีเสร็จสิ้นแล้ว และจะสามารถขายครั้งละปริมาณมากๆ เพราะเป็นคนละตลาดกับข้าวเพื่อการบริโภค ซึ่งจะไม่กระทบกับราคาข้าวในประเทศ

“ข้าวในสต็อกรัฐ เชื่อว่า ปีนี้ น่าจะเป็นทอง เพราะจากการได้พูดคุยกับนักวิชาการหลายคน เห็นว่าผลผลิตข้าวปีนี้จะมีย่อยประเทศผู้ส่งออกรายอื่นๆ ไม่มีของ ขณะที่ความต้องการข้าวโลกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ถ้าบริหารจัดการดีๆ เราขายได้ราคาดีแน่นอน ขณะนี้ลูกค้าต่างประเทศหลายรายสนใจซื้อข้าวไทย และอยู่ระหว่างการเจรจา อย่างจีน ที่เมื่อเร็วๆ นี้ทำเอ็มโอยูซื้อข้าวไทย 2 ล้านตันไปแล้ว ก็จะเร่งรัดการทำสัญญาซื้อขายในปีนี้ และส่งมอบบางส่วน”นางดวงพร กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีฟิลิปปินส์ที่จะเปิดประมูลนำเข้าข้าวในเร็วๆ นี้ หากเป็นแบบจีทูจี ไทยจะเข้าร่วมแน่นอน แต่ถ้าซื้อจากเอกชน รัฐก็จะให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการเสนอราคาซื้อ ซึ่งไม่กลัวว่าจะแข่งขันด้านราคากับเวียดนามไม่ได้ เพราะขณะนี้ผลผลิตข้าวเวียดนามยังไม่ออก ส่วนอิหร่าน อยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียด เพราะยังติดปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะการจ่ายเงิน จากการถูกคว่ำบาตรทางการค้า

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า สาเหตุที่มีผู้เสนอขอซื้อข้าวจากรัฐบาลในครั้งนี้นับเป็นเพราะสาเหตุ 2 ประการคือ รัฐมีการระบายข้าวปริมาณมากเกือบ 1 ล้านตัน และตลาดมีความต้องการข้าวอยู่ ซึ่งคาดว่าจะทำให้การระบายข้าวในครั้งนี้นี้ จะได้ราคาที่ดี

แหล่งข่าวจากผู้ร่วมประมูลข้าว กล่าวว่า สาเหตุเบื้องต้นที่สนใจเข้าประมูลครั้งนี้ เพราะราคาขั้นต่ำ หรือ Floor value ที่รัฐตั้งขึ้นมีระดับต่ำ เมื่อเทียบกับราคาตลาดในปัจจุบันทำให้เอกชนเลือกที่จะซื้อจากรัฐบาลดีกว่า อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ามีความเสี่ยงเพราะหากรายใดรายหนึ่งเสนอราคาสูงมากก็จะกลายเป็นต้นทุนที่สูง ขณะที่หากอีกรายเสนอราคาสูงกว่า Floor value เพียงเล็กน้อยก็จะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าทันที เบื้องต้นยอมรับว่าการประมูลครั้งนี้ไม่น่าจะมีการฮั้วราคาซึ่งกันและกัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ไทยลุ่มประมูลข้าวฟิลิปปินส์ 5 แสนตัน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงกรณีที่ฟิลิปปินส์เตรียมเปิดประมูลนำเข้าข้าว 5 แสนตัน ว่า ภาคเอกชนต้องดูรายละเอียดของการเปิดนำเข้าข้าวฟิลิปปินส์ในรอบนี้ว่ากำหนดเงื่อนไขอย่างไรหากเป็นการนำเข้าในรูปแบบการซื้อขายรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) การเข้าร่วมเสนอราคาขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ก็จะใช้รูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนโดยกรมการค้าต่างประเทศจะเป็นผู้ไปเสนอราคา หากชนะการประมูลก็จะเป็นผู้ลงนามส่วนข้าวที่จะจัดส่งมอบทางสมาคมฯก็จะมีการจัดสรรให้กับสมาชิกเพื่อหาข้าวปรับปรุงและส่งมอบให้กับฟิลิปปินส์

สำหรับการแข่งขันทางด้านราคานี้ยอมรับว่าขณะนี้ราคาข้าวชนิดเดียวกันของเวียดนามมีราคาต่ำกว่าข้าวไทยประมาณ 40 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน อีกทั้งสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นทำให้ราคาข้าวไทยสูงขึ้นมาอีก 2% ทำให้ราคาเสนอขายให้กับฟิลิปปินส์อาจจะเสียเปรียบราคาเสนอขายของเวียดนามซึ่งหากภาครัฐต้องการดังกล่าว ก็คงต้องมีการสนับสนุนผู้ส่งออกในด้านการชดเชยต้นทุนข้าวที่สูงกว่าโดยที่ผ่านมาในการประมูลเสนอราคาขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ทางรัฐก็มีการชดเชยเป็นข้าวสารสต็อกรัฐบาลให้กับเอกชน

ที่มา เดลินิวส์

นาปรังลุ่มเจ้าพระยาทะเล4.1ล้านไร่ กรมชลประทานย้ำไม่มีน้ำช่วยเหลือ เดือนเกษตรกรรับสภาพ ยืนต้นตาย

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การปลูกพืชฤดูแล้งปี 2557/2558 ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีการทำนาปรังไปแล้วกว่า 4.11 ล้านไร่ ซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน 2.90 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 1.21 ล้านไร่ ซึ่งเกษตรกรต้องยอมรับความเสี่ยงที่ข้าวอาจจะได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำในช่วงปลายฤดูนาปรังได้ เนื่องจากก่อนหน้านี้กรมชลประทานได้ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างต่อเนื่องว่า จะไม่มีการจัดสรรน้ำเพื่อทำนาปรัง แต่ก็ยังมีการทำนาปรัง ซึ่งโอกาสที่ข้าวจะยืนต้นตายเพราะขาดแคลนน้ำมีความเป็นไปได้สูง ประกอบกับมีการคาดการณ์ว่า ฤดูฝนปีนี้อาจจะมาช้ากว่าปกติอีกด้วย

“ขณะนี้ปริมาณน้ำในคลองชลประทานพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา อาจจะมีอยู่บ้าง เนื่องจากเป็นน้ำนองคลอง แต่จะเริ่มลดลงเรื่อยๆ เพราะได้หยุดการส่งน้ำแล้ว ดังนั้นหากไม่มีฝนตก ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในคลองไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรที่ทำนาปรังอย่างแน่นอน ซึ่งกรมชลประทานก็ไม่สามารถจัดสรรน้ำเพิ่มให้ได้ เพราะไม่มีน้ำจริงๆ ดังนั้น ขอย้ำเตือนอีกครั้ง โดยเฉพาะเกษตรกรที่คิดจะทำนาปรังรอบ 2 ให้รอทำนาปีดีกว่า จะได้ถือโอกาสพักที่นาไปด้วย” อธิบดีกรมชลประทานกล่าว

สำหรับปริมาณน้ำต้นทุนของลุ่มเจ้าพระยา จากเขื่อน 4 แห่งคือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ล่าสุด ณ สิ้นเดือนมกราคม 2558 รวมกันประมาณ 6,300 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะต้องจัดสรรเพื่อใช้ในการรักษาระบบนิเวศน์ของลำน้ำ ใช้ผลักดันน้ำเค็ม ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และการประปา จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูแล้ง ซึ่งคาดว่าจะเหลือปริมาณน้ำที่ใช้การได้เมื่อสิ้นฤดูแล้ง (30 เมษายน 2558) ประมาณ 4,170 ล้านลูกบาศก์เมตร เพียงพอที่สนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน โดยเฉพาะการทำนาปี ซึ่งเป็นนาหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่จะเริ่มทำการเพาะปลูกได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปีการตลาด 2557/58 (มกราคม 2558 – ธันวาคม 2558) เมียนมาร์ผลิตข้าว 18.98 ล้านตันข้าวเปลือก (หรือประมาณ 12.15 ล้านตันข้าวสาร) และส่งออกข้าว ประมาณ 1.4 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

ทางการฟิลิปปินส์วางแผนที่จะนำเข้าข้าว จำนวน 500,000 ตัน มีกำหนดส่งมอบภายในเดือนพฤษภาคม 2558 เพื่อเพิ่มปริมาณสต็อกในช่วงฤดูข้าวขาดแคลนที่จะมาถึง (ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม) โดยองค์การอาหาร แห่งชาติฟิลิปปินส์ (National Food Authority: NFA) ระบุว่า รัฐบาลวางแผนจะนำเข้าข้าวผ่านการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ (G2G) ทั้งหมด 200,000 ตัน จำนวน 2 ครั้ง แบ่งเป็นครั้งละ 100,000 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2557 ที่ผ่านมา องค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวมากกว่า 1.8 ล้านตัน เพื่อทดแทนข้าวในสต็อกและควบคุมการปรับขึ้นของราคา ในจำนวนนี้เป็นกรนำเข้าโดยภาคเอกชน 187,000 ตัน ที่อัตราภาษี 35% ภายใต้การนำเข้าขั้นต่ำของรัฐบาล (Minimum Access Volume: MAV)

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปี 2558 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวประมาณ 1.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.45 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปี 2557 นอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่า ในปีการตลาด 2557/58 (กรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2558) ฟิลิปปินส์ผลิตข้าวประมาณ 19.36 ล้านตันข้าวเปลือก (หรือประมาณ 12.2 ล้านตันข้าวสาร) เพิ่มขึ้นจาก 18.82 ล้านตันข้าวเปลือก (หรือประมาณ 11.86 ล้านตันข้าวสาร) หรือเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปีการตลาด 2556/57

ที่มา Oryza.com

จีน

กระทรวงพาณิชย์ของจีนรายงานว่า จีนได้นำเข้าข้าวมากขึ้นในปีที่แล้ว เนื่องจากมีราคาต่ำ และมีความต้องการในประเทศมาก ทั้งนี้ จีนนำเข้าข้าว 2.58 ล้านตันในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 13.6% จากปีก่อนหน้านี้ แต่จำนวนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนเพียง 1.3% ของปริมาณข้าวที่ผลิตในประเทศ

นายเฉิน ดันหยาง โฆษกกระทรวงกล่าวว่า "กลุ่มผู้มีรายได้สูงของจีน และภาคการระดับบนมีความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับข้าวหอมมะลิของไทย และข้าวญี่ปุ่น"

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ญี่ปุ่น

หนังสือพิมพ์ Nikkei Asian Review รายงานว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาที่จะเพิ่มการนำเข้าข้าวที่ไม่ต้องเสีย พิภักศุลกากรจากสหรัฐฯ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการทำความพยายามที่จะผลักดันการเจรจาต่อรอง Trans-Pacific Partnership (TPP) ให้ก้าวไปข้างหน้าหลังจากที่ถูกทำให้หยุดนิ่งสืบเนื่องมาจากความไม่ลงรอยกันระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นในเรื่องการเข้าถึงตลาดการเกษตรของตนที่รวมถึงข้าว

ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นได้แสดงท่าทีมาโดยตลอดในการที่จะไม่รวมข้าวเข้าไว้ใน การเจรจาต่อรอง TPP เพื่อคุ้มครองข้าวท้องถิ่นของตนจากการแข่งขันกับต่างประเทศ รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำลังต่อสู้เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของข้าวญี่ปุ่นที่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงและการบริโภคภายในประเทศที่เป็นไปในทางลดลง จากเหตุผลต่างๆ เหล่านี้ ญี่ปุ่นจึงค่อนข้างจะไม่แน่ใจที่จะทำตามคำร้องขอของสหรัฐฯ ที่ให้รวมข้าวเข้าไว้ใน TPP ขณะที่สหรัฐฯ กำลังพยายามกระตุ้นญี่ปุ่นให้รวมข้าวไว้ใน การเจรจา TPP ขณะที่จุดยืนของ ญี่ปุ่นที่จะไม่รวมข้าวเข้าไว้ใน TPP อาจจะไปลดความต้องการข้าวสหรัฐฯ ในตลาดญี่ปุ่น

อย่างไรก็ดี เมื่อเดือนเมษายน 2014 สหรัฐฯ ได้ยินยอมให้ญี่ปุ่นเอาข้าวออกไปจากการเจรจาต่อรอง TPP แต่ได้แสวงหาการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าข้าวจากสหรัฐฯ ที่เป็นข้าวที่ไม่ต้องเสียพิภักศุลกากร ท้ายที่สุดญี่ปุ่นได้ตอบ

แทนคำร้องขอของสหรัฐฯเพื่อเป็นการยุติความไม่ลงรอยกันที่ดำเนินมานานเป็นเดือนทั้งนี้เพื่อความก้าวหน้าของการเจรจา TPP

ปัจจุบัน ญี่ปุ่นนำเข้าข้าวประมาณ 770,000 ตันภายใต้โควตาการเข้าถึงตลาดในระดับต่ำที่สุดต่อปี (minimum market access – MMA) ตามที่เป็นข้อผูกมัดไว้กับ World Trade Organization (WTO) การนำเข้าข้าวที่เกินโควตา MMA จะต้องเสียพิกัดศุลกากรนำเข้าที่เป็นแบบถูกห้ามประมาณ 778%

รายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศได้ประชุมร่วมกันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 28 มกราคมนี้ เพื่อหาทางยุติความเห็นที่แตกต่างกันในการทำข้อตกลง การเปลี่ยนแปลงจุดยืนของญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะผลักดันการทำสนธิสัญญาการค้าไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว สหรัฐฯก็กำลังกระตือรือร้นที่จะทำสนธิสัญญาการค้านี้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นลงในปีนี้ ที่ปรึกษาชั้นนำด้านเอเชียของประธานาธิบดีกล่าว

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ประมาณการณ์ว่าระหว่างปีการตลาด 2014-15 (พฤศจิกายน – ตุลาคม) ญี่ปุ่นผลิตข้าวได้ ประมาณ 7.7 ล้านตันและนำเข้าข้าวประมาณ 700,000 ตัน เพื่อตอบสนองความต้องการประจำปีประมาณ 8.2 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถาน (the Rice Exporters Association of Pakistan (REAP) รายงานว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557/58 (กรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2558) ปากีสถานส่งออกข้าว 1.7 ล้านตัน มูลค่า 914.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จำแนกเป็นข้าวบาสมัติจำนวน 304,294 ตัน มูลค่า 347 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยตลาดหลักได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% และโอมานคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 11% ส่วนตลาดอื่นๆ เช่น สหราชอาณาจักร เยอรมัน เบลเยียม อาเซอร์ไบจาน การ์ตา และอิตาลี

ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมัติ (non-basmati rice) มีการส่งออกจำนวน 1.4 ล้านตัน มูลค่า 567.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยตลาดหลักได้แก่ เกาหลีคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% และจีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 11% ส่วนตลาดอื่นๆ เช่น แทนซาเนีย มาเลเซีย โมซัมบิก ไต้หวัน อินโดนีเซีย เซเนกัล มาดากัสการ์ และอัฟกานิสถาน

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ได้ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งทางการอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากไทยจำนวน 80,000 ตัน ในราคา 443.9 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out) ทั้งนี้ นอกจากข้าวไทยแล้วยังมีการเสนอข้าวจากเวียดนามในราคา 446.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) ข้าวจากสหรัฐในราคา 617 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) ข้าวจากบราซิลร่วมกับข้าวจากสหรัฐฯในราคา 662 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out)

สำหรับการประมูลเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งทางการอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 70,000 ตัน โดยซื้อข้าวจากอาร์เจนตินาจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 675 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF free out) และข้าวจากบราซิลจำนวนรวม 40,000 ตัน ในราคา 669 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out)

ที่มา Riceonline.com